



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๙๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๙๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๗๙

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.แนะนำประชาชนเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ๖๔	เดลินิวส์, ข่าวสด, khaosod, thailandplus.tv, mgronline, twitter.com/Thailandplus๑, facebook.com/Thailandplus.Online	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๒ ก.พ. ๖๔ ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ โดยการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และการจุดประทัด กิจกรรมดังกล่าว หากไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย นำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กทท.จึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้ การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องใช้ความระมัดระวัง มีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ โดยดูแลธูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง ให้มีลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้ว ก่อนเข้านอน หรือออกนอกเคหสถาน การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่ง รวมถึงตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ทั้งนี้ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารและสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ปิดทำการ จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ หรือระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น เครื่องดับเพลิงยกหัว และสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน โทร.๑๙๙ หากไฟลุกลามต้องรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัย	<u>ด้านบวก</u> - แนะนำข้อควรระมัดระวังแก่ประชาชน ในการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน	- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงช่องทาง การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ผ่านสายด่วน โทร.๑๙๙
๒	กำชับเขตเข้มงวดตรวจมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ในสถานที่ชุมนุมคน/เตรียมพร้อม	มติชน, matichon, bangkokbiznews, mgronline, prachachat, thainews.prd, news๑live, facebook.com/	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพ.กทท. ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทท.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทท. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้หารือถึงจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งการรายงานจำนวนผู้ป่วยยืนยันที่ได้รับแจ้งจากการระบาดรอบใหม่ ตั้งแต่ ๑๕ ธ.ค.๖๓ ถึงปัจจุบัน แบ่งตามความเสี่ยง พบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า รวมทั้งเป็นห่วงการติดเชื้อจาก	<u>ด้านบวก</u> - เข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในสถานที่ชุมนุมคน อาทิ ห้างสรรพสินค้า สถานที่จัดงานเลี้ยงต่าง ๆ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามข้อสั่งการของ ศบค.กทท.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>มาตรการ รองรับเปิด สถานศึกษา</p>	<p>prbangkok, facebook.com/Matchon Online, youtube/ ThaiPBS</p>	<p>การไปยังสถานที่ชุมนุมคน อาทิ ห้างสรรพสินค้า สถานที่จัดงานเลี้ยงต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีรายงานการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ศบค.กทม.จึงขอให้สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานที่ชุมนุมของประชาชน เพื่อให้เจ้าของสถานที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแนะนำร้านอาหาร สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร งดการนั่งรับประทานอาหารในร้านหลังเวลา ๒๑.๐๐ น.อย่างเด็ดขาด</p> <p>- ส่วนการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ศบค.กทม.ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียน หรือสถานศึกษา ประกอบด้วย (๑) ขอให้ผู้ปกครองคัดกรองบุตรหลานก่อนไปโรงเรียน หากพบมีอุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ ขึ้นไป หรือมีอาการร่วมกันน้ำมูกและไอ หรือมีผื่นหรือแผลในปาก หรือตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าเท้า หรือตามร่างกาย หรือถ่ายเหลวมากกว่า ๓ ครั้งต่อวัน หรือถ่ายเป็นน้ำ หรือมูกเลือด ๑ ครั้ง หรือมีอาการตาแดงและขี้ตามาก ขอให้อยู่บ้าน หรือพาไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจรักษา หรือแจ้งโรงเรียน เพื่อประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่คัดกรองเบื้องต้น (๒) ครูคัดกรองเด็กนักเรียน “ก่อนเข้าโรงเรียน” หากพบนักเรียนมีอาการข้างต้น ขอให้ผู้ปกครองพาลูกกลับบ้าน หรือพาไปพบแพทย์ และ (๓) ระหว่างวันขอให้ครูประจำชั้น หรือครูผู้สอน สังเกตอาการ หากพบนักเรียนมีอาการข้างต้น ให้แยกเด็กที่มีอาการออกจากกลุ่มเด็กปกติ ติดต่อให้ผู้ปกครองพาลูกกลับบ้าน และแนะนำให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์</p> <p>- สำหรับการค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะในโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เป้าหมายกลุ่มแรก ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางแค และเขตจอมทอง ซึ่งกำหนดสุ่มตรวจทุก ๓ เดือน ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. ครั้งที่ ๒ เดือน เม.ย. - พ.ค. และครั้งที่ ๓ เดือน ส.ค. - ก.ย.๖๔ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๖ ม.ค.๖๔ เป็นต้นไป</p>	<p>เนื่องจากเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ</p> <p>- เตรียมมาตรการรองรับการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของ กทม. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และโรคโควิด-๑๙</p> <p>- เร่งรัดดำเนินการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย</p>	<p>รวมทั้งการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	เดินหน้า แผนพัฒนา พื้นที่เกาะ รัตนโกสินทร์ ผลักดันเป็น Smart City	ข่าวสด, kaosod, thainews.prd	- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพว.กทม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อผลักดันเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในที่ประชุมได้รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนา พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิดเมือง นำอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกัน โดย กทม.และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สร้างกรอบและต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งนำพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ มาเป็นพื้นที่ศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีการสนับสนุนข้อมูลและ แลกเปลี่ยนข้อมูล การอำนวยความสะดวกและประสานงาน และการตั้งคณะทำงาน ร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ กทม.ได้ดำเนิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ หลายโครงการ อาทิ ปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง คลองหลอดวัดราชบพิธ เป็นต้น เพื่อพัฒนาสถานที่บริเวณรอบเกาะให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว	<u>ด้านบวก</u> - พัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายของ กทม. และสอดคล้องกับแนวทาง ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่ม คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์และพัฒนา สภาพแวดล้อมรอบเกาะ รัตนโกสินทร์ ตามแผนพัฒนา พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อผลักดันเป็นเมือง อัจฉริยะ (Smart City)
๔	เปิดเผยไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ เพิ่มอีก ๑๔ ราย	แนวหน้า, matichon, naewna, thansettakij, thebangkokinsight, posttoday, springnews, m2fnews, siamrath, bangkokbiznews, today.line.me, sanook, covid-๑๙.kapook, businesstoday, js๑๐๐, news.thaipbs, tnnthailand, kaosod, dailynews, prachachat, mgronline, facebook.com/Ch๗HD News,	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” แจ้งความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยระบุกรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๓ - ๒๖ ม.ค. ๖๔ รวม ๗๒๑ ราย จากการสอบสวนโรคผู้ ติดเชื้อถึงวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔ รวม ๗๐๐ ราย เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๕๐ ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ๕๕๐ ราย สำหรับการติดเชื้อในประเทศส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เป็นคนในครอบครัว หรือจากคนในที่ทำงาน การไป สถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาด และชุมชน ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ไปแล้ว ๖๒๙ ราย และมีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ใน กรุงเทพฯ ซึ่งได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก ๑๔ ราย ตั้งแต่รายที่ ๖๓๐-๖๓๙ โดยประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น นักธุรกิจ ลูกเรือสายการบิน อาชีพอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัท พนักงาน ส่งของ รับจ้าง ไม่ได้ประกอบอาชีพ	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดดำเนินการสอบสวน โรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ รวมทั้ง เปิดเผยรายละเอียดไทม์ไลน์ ของผู้ป่วยแต่ละรายให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ตนเอง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง ต่าง ๆ	- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการสอบสวน โรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ รวมทั้งการขอ ความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		facebook.com/PPTVHD๓๖			
๕	รร.ฝึกออาชีพ กทม.เปิดสอนออนไลน์ เริ่ม๑ ก.พ.นี้	เดลินิวส์, แนวหน้า, naewna	<p>- นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กล่าวว่า โรงเรียนฝึกออาชีพ กทม.ได้เตรียมพร้อมปรับแผนการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ โดยจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีไลฟ์สด วันละ ๒ ช่วงเวลา คือ ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ช่วงเวลาละ ๒ วิชา สำหรับหลักสูตรระยะยาว ที่ประชาชนลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนฝึกออาชีพ กทม. ทั้ง ๑๐ แห่ง เริ่มวันที่ ๑ ก.พ.นี้โดยจะเป็นวิชาที่สามารถสอนออนไลน์ได้ เป็นแบบกลุ่มปิดเฉพาะรายวิชาตามที่มีการลงทะเบียน ส่วนวิชาที่ต้องมีการเรียนภาคปฏิบัติ เช่น การนวดแผนไทย การตัดผม (เสริมสวย) และอื่นๆ จะเรียนภาคทฤษฎีผ่านสื่อออนไลน์ ส่วนภาคปฏิบัติอาจารย์จะนัดกลุ่มมาฝึกปฏิบัติ ครั้งละ ๕ คน เพื่อลดความแออัดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยการสอนออนไลน์จะมีคลิปวิดีโอสามภาษามือ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วย</p> <p>- นอกจากนี้ โรงเรียนฝึกออาชีพ กทม. ๑๐ แห่ง ได้จัดการเรียนการสอนระยะสั้นผ่าน Facebook เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ โดยมีวิชาที่โดดเด่นให้ประชาชนได้เลือกเรียน สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ หลายสาขาวิชาเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้สูง เช่น ตัดแต่งขนสุนัข ตัดเสื้อผ้าสตรี ภาษาต่างประเทศ แต่งหน้าสตรี ตัดแต่งผม ขนมอบ นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ สามารถติดตามเรียนออนไลน์ได้ทั้งหมด และย้อนหลังที่ Fanpage Facebook : ฝึกออาชีพสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/bmatrainingLive</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ปรับแผนการเรียนการสอนในโรงเรียนฝึกออาชีพ กทม.ผ่านสื่อออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙</p> <p>- จัดการเรียนการสอนระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับแผนการเรียนการสอนในโรงเรียนฝึกออาชีพ กทม.ผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนระยะสั้นผ่าน Facebook ซึ่งสามารถติดตามเรียนออนไลน์ผ่านทาง Fanpage Facebook : ฝึกออาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร</p>
๖	สธ.เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ นำร่องบุคลากรการแพทย์ ๑๔ ก.พ.นี้	มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, techsauce, covid-๑๙. kapook, khaosod, matichon, Chiangmainews	<p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ระยะที่ ๑ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนรองรับการฉีดวัคซีนประชาชนให้ปฏิบัติตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยฉีดคนละ ๒ เข็ม ในช่วงแรกกำหนดสถานที่ฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่จึงต้องเผื่อระวังสังเกตอาการ ๓๐ นาที หากมีผลข้างเคียงจะช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งขณะนี้ระบบสุขภาพทั้งสถานพยาบาล บุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนที่จะ</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เตรียมความพร้อมแผนรองรับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในระยะแรก รวมทั้งการจัดเตรียม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			เข้ามาฉีดแรกในช่วงต้นเดือน ก.พ.นี้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ โดส ไว้เรียบร้อยแล้ว - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กับคนไทยกำหนดไว้ ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.๖๔ ซึ่งวัคซีนยังมีปริมาณจำกัด จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ตั้งเป้าหมายจะเริ่มฉีดในวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๔ ระยะที่ ๒ ช่วงเดือน พ.ค.-ธ.ค.๖๔ เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้น จะขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจากระยะที่ ๑ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และระยะที่ ๓ ช่วงเดือน ม.ค.๖๕ เป็นต้นไป เมื่อมีวัคซีนอย่างเพียงพอจะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปทุกคน		สถานที่ในโรงพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ และติดตามผลหลังการฉีดวัคซีน ตลอดจนการสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการรับบริการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ซึ่งต้องเป็นไปตามความ สัมผัสใจ และเป็นไปตาม แนวทางที่ สธ.กำหนด
๗	มท.ขยายเวลา ทำบัตร ประชาชนใหม่ ถึง ๓๐ เม.ย.นี้	bangkokbiznews, komchadluek, dailynews, workpointtoday, thebangkokinsight, naewna, news.thaipbs, nationtv, prachachat, thaipost, thansettakij, thairath, news-town	- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย (มท.) ลงนามใน ประกาศ มท.เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙ เนื่องจากในปัจจุบันได้ ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และ การตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นกรณีติดเชื้อ ภายในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับการเดินทางของ บุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็น เหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จึงจำเป็นต้องกำหนด แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อร่วมแก้ไขและ ระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว จึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลา การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔	<u>ด้านบวก</u> - ขยายกำหนดเวลาขอมี บัตรประจำตัวประชาชนใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ เพื่อ ระงับยับยั้งการแพร่กระจาย เชื้อโควิด-๑๙ จากการเดินทาง ของประชาชน	- สำนักงานปกครองและ ทะเบียน สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขยาย กำหนดเวลาการขอมีบัตร ประจำตัวประชาชนใหม่ หรือ เปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรเป็นภายใน วันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์